



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. เยือนโรม อิตาลี ร่วมเวที CFS ครั้งที่ 52 โขว์ศักยภาพภาคเกษตร...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
2. โขว์ศักยภาพภาคเกษตรไทยด้านความมั่นคงอาหาร ในฐานะครัวของโลก	ไทยโพสต์
3. สศก. เยือนโรม อิตาลี ร่วมเวที CFS ครั้งที่ 52	แนวหน้า
4. 'ส่งออกข้าวไทย'เผชิญแข่งขันเดือด พบสัญญาณ'ราคาข้าวเปลือก'เริ่มดิ่ง	กรุงเทพธุรกิจ
5. 'นฤมล'ลงพื้นที่เพชรบุรีติดตามสถานการณ์น้ำมั่นใจเมืองเพชรไม่ท่วมไม่แล้ง	เดลินิวส์
6. ปลัดฯมอบนโยบายกรมข้าวเพิ่มศักยภาพแปลงใหญ่-ศูนย์ข้าวฯ	แนวหน้า
7. เตือนชาวนาระวัง 'บัว' ศัตรูทำลายข้าว	เดลินิวส์
8. 'อภัย'ถกสถานนโยบายการอุดมศึกษาฯ	แนวหน้า
9. เกษตรภาคเหนือเตรียมรับมือการเผา	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. รายงาน: เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี	สยามรัฐ
12. เปิดแล้ว'ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม' ทวงคืนแลนด์มาร์ก-กระตุ้นเศรษฐกิจ	มติชน

สศก. เยือนโรม อิตาลี ร่วมเวที CFS ครั้งที่ 52 ไขว้ศักราชภาพภาคเกษตรไทยด้านความมั่นคงอาหาร ในฐานะครัวของโลก



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (Committee on World Food Security: CFS) ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมี Ms. Nosipho

Nausca-Jean Jezile เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนจากประเทศสมาชิก 121 ประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกันหารือในหัวข้อ สร้างความแตกต่างในด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ (Making a Difference in Food Security and Nutrition) Mr. Alvaro Lario ประธานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าความไม่มั่นคงด้านอาหารอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ราคาไม่แพง เพียงพอ ให้แก่ประชากรโลกอย่างเท่าเทียม

Mr. Qu Dongyu ผู้อำนวยการใหญ่ของ FAO ได้เน้นย้ำถึงโอกาสสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของการประชุม CFS และการครบรอบ 20 ปี ของการรับรองเอกสารแนวทางปฏิบัติของ CFS เกี่ยวกับการตระหนักถึงสิทธิในอาหาร ในบริบทของความมั่นคงด้านอาหาร นโยบายที่เกิดจากการประชุม CFS จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยประเทศสมาชิกต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการก้าวสู่การเป็นครัวของโลก โดยเน้นว่าภาคการเกษตรไทยมีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงอาหารทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ด้วยนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ และประเทศไทยมุ่งพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ผลิตที่เข้มแข็งและยั่งยืน สนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตร เพื่อสร้างสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย ส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG และโครงการคาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้ภาคการเกษตรของไทยสามารถรักษาสสมดุลระหว่างการเพิ่มผลผลิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก สะท้อนบทบาทของไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในเวทีนานาชาติ

พร้อมกันนี้ นางสาวทริฎญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เป็นผู้แทนนำเสนอแนวทางส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผ่านโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนรูปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลักดันกฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ การคุ้มครองพื้นที่ทางการเกษตร การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ อันนำไปสู่ความมั่นคงอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนต่อไป

ไขว้ศักราชภาคเกษตรไทยด้านความมั่นคงอาหาร ในฐานะครัวของโลก

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมี Ms. Nosipho Nausca-Jean Jezile เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนจากประเทศสมาชิก 121 ประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ภาคเอกชน และองค์กรภาค

ประชาสังคม ร่วมกันหารือในหัวข้อ สร้างความแตกต่างในด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ มุ่งเน้นการผลักดันนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สิทธิในอาหาร การส่งเสริมบทบาทของสตรี และการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน ชนบทและเมือง และทาง Mr. Alvaro Lario ประธานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพด้านอาหารอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ราคาไม่แพง เพียงพอ ให้แก่ประชากรโลกอย่างเท่าเทียม อีกทั้ง IFAD ยังมีแผนที่จะลงทุนกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาภาคเกษตรในพื้นที่ชนบท เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและความสามารถในการฟื้นตัวและการมีภูมิคุ้มกันต่อความท้าทายปัจจุบันให้แก่เกษตรกรด้วย

Mr. Qu Dongyu ผู้อำนวยการใหญ่ของ FAO ได้เน้นย้ำถึงโอกาสสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของการประชุม CFS และการครบรอบ 20 ปี ของการรับรองเอกสารแนวทางการปฏิบัติของ CFS เกี่ยวกับการตระหนักถึงสิทธิในอาหาร ในบริบทของความ



มั่นคงด้านอาหาร โดยกล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่า มีประชากรกว่า 713-757 ล้านคนทั่วโลกที่ยังคงเผชิญกับความอดอยาก ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 11 ของประชากรโลกทั้งหมด และมีอีก 2.33 พันล้านคนที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร นอกจากนี้ ทั่วโลกต้องให้ความสำคัญร่วมมืออย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น

FAO, IFAD และ โครงการอาหารโลก (WFP) เพื่อสร้างนโยบายที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและกลุ่มเปราะบางทั่วโลกอย่างแท้จริง

ด้าน **นางสาวศิริญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ** สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เป็นผู้แทนนำเสนอแนวทางการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผ่านโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านจาก 77 จังหวัดของประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างแหล่งอาหารต้นแบบและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในชุมชน อีกทั้ง ได้ชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ร่วมกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและโภชนาการ ตลอดจนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการผลักดันกฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ การคุ้มครองพื้นที่ทางการเกษตร การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ อันนำไปสู่ความมั่นคงอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนต่อไป

สศก. เยือนโรม อิตาลี ร่วมเวที CFS ครั้งที่ 52 โชว์ศักยภาพภาคเกษตรไทยด้านความมั่นคงอาหาร ในฐานะครัวของโลก



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (Committee on World Food Security: CFS) ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมี Ms.Nosipho Nausca-Jean Jezile เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนจากประเทศสมาชิก 121 ประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกันหารือในหัวข้อ สร้างความแตกต่างในด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ (Making a Difference in Food Security and Nutrition) Mr. Alvaro Lario ประธานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ราคายุติธรรม เพียงพอ ให้แก่ประชากรโลกอย่างเท่าเทียม

Mr. Qu Dongyu ผู้อำนวยการใหญ่ของ FAO ได้เน้นย้ำถึงโอกาสสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของการประชุม CFS และการครบรอบ 20 ปี ของการรับรองเอกสารแนวทางปฏิบัติของ CFS เกี่ยวกับการตระหนักถึงสิทธิในอาหาร

ในบริบทของความมั่นคงด้านอาหาร นโยบายที่เกิดจากการประชุม CFS จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยประเทศสมาชิกต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นครัวของโลก โดยเน้นว่าภาคการเกษตรไทยมีความพร้อมในทุกมิติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงอาหารทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ด้วยนโยบายลดต้นทุน วัฏจักรเสริม เพิ่มรายได้ และประเทศไทยมุ่งพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ผลิตที่เข้มแข็งและยั่งยืน สนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตร เพื่อสร้างสินค้าเกษตรและบริกรมมูลค่าสูงยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย ส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG และโครงการคาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมของไทยสามารถรักษาสอดคล้องระหว่างการผลิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก สะท้อนบทบาทของไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในเวทีนานาชาติ

พร้อมกันนี้ นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เป็นผู้แทนนำเสนอแนวทางส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผ่านโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลักดันกฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ การคุ้มครองพื้นที่ทางการเกษตร การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ อันนำไปสู่ความมั่นคงอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนต่อไป



'ส่งออกข้าวไทย'เผชิญแข่งขันเดือด พบสัญญาณ'ราคาข้าวเปลือก'เริ่มตึง

กรุงเทพธุรกิจ • ผู้ส่งออกข้าวห่วง
อินเดียพริเทรตท่าตลาดป่วนแข่งขันสูง
กระทรวงเกษตรสหรัฐคาดสต็อกปลาย
ปีเพิ่มสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกไทย
ส่งสัญญาณตึง ทั้งข้าวเจ้าและข้าวหอมมะลิ
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ รมช.เกษตร
ผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า คาดการณ์
ส่งออกข้าวในเดือนต.ค. 2567 จะส่งออกได้
ไม่ต่ำกว่า 700,000 ตัน เนื่องจากผู้นำเข้าข้าว
โดยเฉพาะในแถบแอฟริกายังคงมี
ความต้องการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เตรียมไว้ใช้ในชวงเทศกาลคริสต์มาสและ
ปีใหม่ ประกอบกับผู้ส่งออกยังมีสัญญาส่งมอบ
ที่ค้างมาจากเดือนก่อน ทั้งจากตลาดหลักใน
เอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น รวมทั้งตลาดหลัก
ในภูมิภาคแอฟริกา เช่น โมซัมบิก แคนเมอรูน
เบนิน แองโกล่า และตลาดตะวันออกกลาง
เช่น อิรัก เป็นต้น

ขณะที่ตลาดสำคัญของข้าวหอมมะลิ
ยังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่อง เช่น สหรัฐ แคนาดา
ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
คาดว่าหลังจากนี้ตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะ
การแข่งขันที่รุนแรงอีกครั้งเนื่องจากอินเดีย
ได้ยกเลิกมาตรการจำกัดการส่งออกทั้งการ
ยกเลิกภาษีส่งออกและการกำหนดราคา
ส่งออกขั้นต่ำ ซึ่งทำให้ผู้ส่งออกของอินเดีย
สามารถส่งออกได้โดยไม่มีข้อจำกัด
ประกอบกับอินเดียยังมีอุปทานข้าวปริมาณ
มากและราคาค่อนข้างต่ำ จึงคาดว่าอินเดีย
จะส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่ง ได้มากขึ้น
ซึ่งจะทำให้ไทยสูญเสียตลาดส่งออกข้าวขาว
และข้าวหนึ่งบางส่วนให้แก่อินเดีย

จากข้อมูลของกรมศุลกากรการ
ส่งออกข้าวช่วง 9 เดือนของปี (ม.ค.-ก.ย. 2567)
มีปริมาณ 7,448,941 ตันเพิ่มขึ้น 22.0%
มูลค่า 172,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.8%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566

ส่วนการส่งออกข้าวในเดือนก.ย.



ปริมาณ 878,711 ตันลดลง 0.8% มูลค่า
19,463 ล้านบาท ลดลง 3.5% เทียบกับ
เดือนส.ค.ปี2567 เนื่องจากในเดือนก.ย. 2567
การส่งออกในกลุ่มของข้าวหนึ่ง และปลายข้าว
มีปริมาณลดลงจากเดือนก่อน ขณะที่
การส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ
ยังคงไปได้ดี

โดยการส่งออกข้าวขาวมีปริมาณรวม
507,795 ตันใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส่งไปยัง
ตลาดหลัก เช่น อิรัก ฟิลิปปินส์ โตโก
แคนเมอรูน เคนยา โมซัมบิก เบนิน ญี่ปุ่น
 เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกหนึ่งมีปริมาณ106,153ตัน
ลดลง 30% โดยส่งไปยัง ตลาดหลัก
เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน เป็นต้น ส่วนการ
ส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ
122,465 ตันเพิ่มขึ้น 10.8% โดยยังคงส่งไปยัง
ตลาดหลัก เช่น สหรัฐ แคนาดา ฮ่องกง
โกตดิวัวร์ สิงคโปร์ อิตาลี ออสเตรเลีย
 เป็นต้น ทั้งนี้คงเป้าหมายการส่งออก
ปี 2567 ปริมาณ 8.5-8.7 ล้านตัน

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) ระบุว่า สถานการณ์ราคาข้าวไทย
ในช่วงปลายเดือนต.ค. 2567 มีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลง ท่ามกลางภาวะการแข่งขัน

ด้านราคาในตลาดส่งออกที่รุนแรงขึ้น
หลังจากที่อินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาว
และข้าวหนึ่งได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการ
ส่งออก

ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่
30 ต.ค. 2567 อยู่ที่ 507 ดอลลาร์ต่อตัน
ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม
524-528 ดอลลาร์ต่อตัน อินเดีย 444-448
ดอลลาร์ต่อตัน และปากีสถานอยู่ที่ 461-465
ดอลลาร์ต่อตัน ส่วนราคาข้าวหนึ่งไทยอยู่ที่
522 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ข้าวหนึ่งอินเดีย
439-443 และปากีสถานอยู่ที่ 493-497
ดอลลาร์ต่อตัน

ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าหน้าปีหอมมะลิ
สัปดาห์นี้(21-27 ต.ค. 2567) เฉลี่ยตันละ
15,723 บาท ราคาตลาดจากตันละ 15,747
บาท ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% สัปดาห์นี้
เฉลี่ยตันละ 9,552 บาท ราคาตลาดจาก
ตันละ 9,609 บาท

สำหรับสถานการณ์ค่าข้าวโลก
กระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์บัญชีสมดุล
ข้าวโลกปี 2567/68 ณ เดือนต.ค. 2567 มีปริมาณ
ผลผลิต 530.435 ล้านตันข้าวสารเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2566/67 ในสัดส่วน 1.71% สต็อกปลายปี
คงเหลือ 182.192 ล้านตันข้าวสารเพิ่มขึ้น

จากปี 2566/67 สัดส่วน 1.32% ประเทศที่
คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้นได้แก่ อินเดีย จีน
บราซิล อูรุกวัย ปารากวัย กายานา อาร์เจนตินา
สหภาพยุโรป และสหรัฐ

ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง
ได้แก่ ไทย เวียดนาม ปากีสถาน เมียนมา
ออสเตรเลีย และตุรกี แต่ประเทศที่คาดว่าจะ
นำเข้าเพิ่มขึ้นได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
จีน ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน รัสเซีย แอฟริกาใต้
อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กานา
โมซัมบิก คาเมรูน เนปาล สหราชอาณาจักร
ญี่ปุ่น และสหรัฐ

'นฤมล'ลงพื้นที่เพชรบุรีติดตามสถานการณ์น้ำมั่นใจเมืองเพชรไม่ท่วมไม่แล้ง



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอิทธิ สิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอัศราพรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่เขื่อนเพชร อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยนางนฤมล กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรีอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือนวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติงานอย่างทันที่หากเกิดสถานการณ์ ตลอดจนเตรียมศึกษา ทบทวนการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 1.การก่อสร้างจุดรับน้ำ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง และ 2.การก่อสร้างจุดระบายน้ำลงทะเล ต.บางเก่า และต.หนองศาลา อ.ชะอำ รวมถึง ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในรูปแบบคลองระบายน้ำหลาก D1 ความยาวรวม 38.5 กิโลเมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 350 ลบ.ม./วินาที และงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจาน 108 ลบ.ม./วินาที เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนในภาคการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการและปริมาณพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 810,000 ไร่ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เดินทางไปที่สะพานดำ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข่าวสารให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมพร้อมและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอีกด้วย.

ปลัดฯมอบนโยบายกรมข้าว เพิ่มศักยภาพแปลงใหญ่-ศูนย์ข้าวฯ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิดสัมมนาเรื่อง “การมอบนโยบายวิสัยนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มศักยภาพแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชนเชื่อมโยงการยกระดับการผลิตข้าวไทยให้ปลอดภัยสู่ครัวโลก” โดยมีนายณัฐฤทธิศักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่โรงแรมรามาคาร์เด็นส์ กทม.ว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมาก โดยในปี 2566 สามารถส่งออกได้ถึง 8.77 ล้านตัน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกถึง 178.235 ล้านบาท แต่คุณภาพชีวิตของชาวนาไทยยังคงไม่สามารถหลุดพ้นจากหนี้สิน ยังทำการเกษตรแบบดั้งเดิมพึ่งพาวัฏจักรธรรมชาติ ต้นทุนสูง ผลผลิตต่ำ จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องแก้ปัญหา ซึ่งนโยบายเร่งด่วนคือยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัย ใช้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” นำเทคโนโลยีด้านการเกษตร (Agri-Tech) เช่น เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และเทคโนโลยีด้านอาหาร (Food Tech) มาใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

พืชนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลการเกษตร

ดังนั้นการจะขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถแก้ปัญหาภาคเกษตรและช่วยชาวนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น บุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ ปรับรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการ เน้นการทำงานของคนทุกคนทุกหน่วยงาน ต้องทำงานเป็น Team Work มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ มีเป้าหมายร่วมกัน และช่วยกันปฏิบัติงานให้สำเร็จ

“รมว.เกษตรฯ เน้นย้ำในเรื่องการผลิตให้ได้คุณภาพและความปลอดภัย จึงมอบหมายให้กรมการข้าว ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้พื้นที่ซึ่งเหมาะสมในการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ จึงส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่หรือศูนย์ข้าวชุมชน และส่งเสริมให้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 5 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15893

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 40.35

Ad Value: 50,437.50

PRValue (x3): 151,312.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปลัดฯมอบนโยบายกรมข้าวเพิ่มศักยภาพแปลงใหญ่-ศูนย์ข้าวฯ

เพื่อทดแทนการใช้แรงงานในอนาคต เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นต่อไป” นายประยูร กล่าว

ด้านนายณัฐกิตติ์ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของกรมการข้าว ได้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ไปปรับแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวนาในการวางแผนรับมือรองรับและปรับรูปแบบการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทุกความต้องการและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ตลอดจนสามารถนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าวและสิ่งสำคัญที่จะทำให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักของนานาชาติประเทศ ซึ่งทุกนโยบายจะเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ตลอดจนการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการเป็น Team Work เป็นครอบครัวเกษตรกร ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย

เตือนชาวนาระวัง 'บั่ว' ศัตรูทำลายข้าว

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือน หลอดหอม เรียกว่า หลอดบั่ว ซึ่งเมื่อถูกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เฝ้าระวังบั่วศัตรูข้าว ทำลาย ต้นข้าวจะแคระแกร็น ลำต้นกลมแคบ เนื่องจากพยากรณ์อากาศในระยะนี้รายงาน มีสีเจียวเข้ม และยอดที่ถูกทำลายจะไม่ออก ว่าภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียง ทำให้ไม่ได้ผลผลิตข้าวตามที่ต้องการ

เฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยหนอนบั่วมีลักษณะคล้ายหนอน และยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยแมลงวันลักษณะหัวท้ายเรียว ในส่วนของ บั่วจะระบาดมากในพื้นที่ที่มีความชื้น ตัวเต็มวัยนั้น จะมีลักษณะคล้ายยุง ลำตัวมี สัมผัสที่ขรุขระ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอ สีน้ำตาลปนเหลือง ลำตัวยาว 3-4 มิลลิเมตร เตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุก พื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ หมั่น



สำรวจแปลงนา เมื่อพบบั่วศัตรูข้าวดังกล่าวในแปลงนาเพาะปลูกของตน ควรรีบป้องกัน กำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิด ความเสียหายรุนแรง ซึ่งล่าสุดได้ รับรายงานว่าเริ่มพบบั่วทำลาย นาข้าวแล้วในพื้นที่จังหวัด เชียงราย พะเยา และอุตรดิตถ์ รวม 460 ไร่

หนวดมีสีดำ โดยบั่วเพศเมียจะวางไข่ได้ใบ

ลักษณะการทำลายของบั่ว หนอน ข้าวในเวลาากลางคืน บั่วจะเข้าทำลายส่วนเจริญของตาดอกข้าว การป้องกันกำจัดบั่ว ควรกำจัดวัชพืช สามารถสังเกตเห็นอาการเป็นหลอดคล้าย รอบแปลงนา เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อน

อาศัยของศัตรูพืช รวมทั้งควอรอนักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตั๊กแตน แมงมุม แตนเบียนของบัว เป็นต้น และสำหรับตัวเต็มวัยของบัวให้ใช้กับดักแสงไฟล่อมาทำลาย หากมีการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำ ได้แก่ สารกลุ่ม 2B ได้แก่ อธิโพรล และสารกลุ่ม 4A ได้แก่ อิมิดาโคลพริด

หรือไทอะมีโทแซม หรือไทอะ

โคลพริด หรือโคลไทอะ

นิดิน มาพ่นในแปลงตั้ง

กล่าว โดยแนะนำให้

พ่นสารกำจัดแมลง

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ห่างกันทุก 7 วันไม่

เกิน 3 ครั้ง และ

หมั่นเวียนสารตาม

กลไกการออกฤทธิ์

ไม่พ่นซ้ำสารในกลุ่ม

เดิมในรอบวงจรชีวิตของ

แมลงศัตรูพืช เพื่อชะลอ

ความต้านทานต่อสารกำจัดแมลง อย่างไรก็ตาม

ก็ตาม การเตรียมตัวก่อนปลูกข้าวเพื่อ



ป้องกันบัวเข้าทำลายนั้น

เกษตรกรควรหลีกเลี่ยง

การปลูกข้าวในช่วงที่บัว

มาเล่นแสงไฟจำนวนมาก

และไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์

ข้าวในปริมาณมากหรือปักดำถี่จน

เกินไป ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถาม

หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน

เกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน.

'อภัย' ถกสภาพนโยบายการอุดมศึกษาฯ

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเรื่องที่สำคัญในที่ประชุมดังนี้ 1.(ร่าง) ข้อเสนอโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน เซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2569-2573

2.กรอบแนวทางการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงตามความต้องการของ

ประเทศ 3.โครงการจัดทำแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตกลาง (National Credit Bank System) ระดับอุดมศึกษา สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 4.กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาและด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศประจำปีงบประมาณ 2569

5.การดำเนินงานตามกฎหมาย ลำดับรองที่ออกตามกฎหมายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 6.การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กรณีครบ

วาระการดำรงตำแหน่ง 7.การแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหน่วย บริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แทน ประธานกรรมการและกรรมการที่ลาออก 8.การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม แทนกรรมการที่ลาออก และ 9.การแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษ เฉพาะเรื่องด้านการกำหนดมาตรการ หรือโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เกษตรภาคเหนือเตรียมรับมือการเผา

นายเรืองพจน์ ธารานาก ผอ.สำนัก ภาคเหนือ เพื่อสร้างสินค้าเกษตรคาร์บอน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ต่ำและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการ กิจกรรมที่ทำ อาทิ “Chiang Rai Zero เกษตร ได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกัน Burn Model” ของเชียงราย ได้รับรางวัล การเผาเศษวัสดุจากการทำการเกษตร โดย ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ใช้วิธีทันสมัย ประกอบด้วย 1.Re- โดยส่งเสริมการอัดฟางแบบไถการจัดการ Habit : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูก ฟางข้าวแบบปลอดการเผาด้วยการส่ง ปลูกพืชแบบไม่เผา 2.Replace with High เสริมการอัดฟางและไถกลบ พืชมูลโลก Value Crops : เปลี่ยนชนิดและวิธีการ ค่าเงินกิจกรรม “ฟางทองคำ ลด PM2.5 ปลูกพืชบนพื้นที่สูง 3.Replace with เพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมให้ Alternate Crops : เปลี่ยนชนิดและวิธี เกษตรกรในพื้นที่ลดการเผาตอซังข้าว การปลูกพืชบนพื้นที่ราบ เน้นการจัดการ เชียงใหม่ใช้มอนแจ่มโมเดล ที่รวมถึงการ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลด แก้ปัญหาการถูกชะล้างหน้าดิน ส่งเสริม การเผาและฝุ่น PM2.5 ใน 17 จังหวัด การปลูกพืชผสมผสานด้วย.



เกษตรวันนี้..... ● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดจัด ประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อความ มั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) ขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ..... ● โดยการประชุมจะเป็นในรูปแบบ Hybrid มีผู้ตอบ รับเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี จำนวน 20 คน จาก 16 ประเทศ ได้แก่ สาธารณ รัฐอาร์เมเนีย สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐบาร์เบโดส รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย สหพันธรัฐหมู่เกาะคุก สาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคิมอร์-เลสเต สาธารณรัฐแกมเบีย สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐเปรู และหมู่เกาะโซโลมอน..... ● “นฤมิต ภิญโญสินวัฒน์” รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดการประชุม ทั้งในส่วนของคณะกรรมการด้านสัรตตะและการจัด นิทรรศการ คณะอนุกรรมการด้านพิธีการ การต้อนรับ การประชาสัมพันธ์ การจัดเลี้ยง และสถานที่ คณะอนุกรรมการด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ (Liaison Officer) ด้านยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย และคณะอนุกรรมการด้านงบประมาณและการเงิน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม..... ●

นายก:หล่าปลี



เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี

> 8



เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี



รายงาน

กปร.นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) ได้นำคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ประจำปี 2567 ชมกิจกรรมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นาย



วัชระ หัตถภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงาน กปร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ กล่าวถึงการดำเนินงานและการขยายผลของโครงการ โอกาสนี้ที่ปรึกษาได้มอบโล่ให้แก่ศูนย์เรียน

รู้ตามแนวพระราชดำริที่ได้รับการขยายผลจากโครงการ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 9 แห่ง จากศูนย์เรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 221 แห่งทั่วประเทศ

จากนั้นคณะได้ชมกิจกรรมภายใน

โครงการ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำดอกกราย บริเวณสันอ่างตามรอยครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาอ่างเก็บน้ำดอกกราย และพระราชทานพระราชดำริช่วยเหลือราษฎร การดำเนินงานด้านประมง งานศึกษาและทดสอบพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้พุ่มอากาศ การผลิตหัวเชื้อและก้อนเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี การใช้สารชีวภัณฑ์จากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรคพืช (โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน) และเยี่ยมชมบ้านนายบุญธรรม ศชรินทร์ ปรารชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดหลัก **“ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ทำกินให้พอ เหลือค่อยแจกจ่าย และขาย”** โดยทำกิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดผลสัมฤทธิ์มีรายได้กว่า 200,000 - 300,000 บาทต่อปี

จากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษชาติของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีนายรัตติกุล ปิยะวงศ์วานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ข้อมูลถึงความร่วมมือกับสำนักงาน กปร. โดยศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในการดำเนินการวิจัยการใช้ประโยชน์จากการนำความเย็นที่เหลือทิ้งจากสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชเมืองหนาวและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สู่ผู้ปลูกและเกษตรกรในประเทศไทย

วันรุ่งขึ้น คณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และนางสุพร ตรินรินทร์ เลขานุการ กปร. กล่าวถึงการสนับสนุนการดำเนินโครงการ เยี่ยม



ชมงานภายในศูนย์ฯ อาทิ การฝึกอบรมอาชีพ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช แปลงสาธิตการเพาะพันธุ์พืชสวนครัว แปลงผักปลอดสาร จากนั้นได้เดินทางไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ชมงานการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง ชมการดูแลหมีควายและหมีหมา สัตว์ป่าคุ้มครอง และชมความคืบหน้าในโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชมงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ การป้องกันไฟป่า ณ บริเวณลานปลูกป่าในใจคน พร้อมนำลูก EM ยิงด้วยหนังสือดีกลองในบ่อน้ำราชินี เพื่อบำบัดสภาพน้ำด้วยวิถีธรรมชาติ และชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู ณ บริเวณสันอ่างเก็บน้ำภายในโครงการ

สำหรับโครงการสื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ที่สำนักงาน กปร. จัดขึ้น เพื่อให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากษัตริย์คุณและพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ



บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานไว้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนประเทศชาติอย่างอนงอนันต์ และเผยแพร่ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ประชาชน ตลอดจนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับรู้รับทราบและมีความเข้าใจโครงการมากยิ่งขึ้น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 5 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17040

Col.Inch: 59.91 Ad Value: 71,892

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 215,676

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดแล้ว'ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม' ทวงคืนแลนด์มาร์ก-กระตุ้นเศรษฐกิจ



เปิดแล้ว 'ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม' ทวงคืนแลนด์มาร์ก-กระตุ้นเศรษฐกิจ



ชวงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา **เชาวรัตน์ เกิดทอง** นายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำพิธีเปิดตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม หลังการฟื้นฟูตลาดแล้วเสร็จ ภายหลังจากหยุดให้บริการไปในระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี **พรเทพ วิสุทธิวัฒน์ศักดิ์** ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ **อรรถพร อารียวงศ์สกุล** เจ้าของตลาดน้ำหัวหินสามพันนามและตลาดน้ำอโยธยา **อัญญา อารียวงศ์สกุล** ผู้บริหารตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ตลอดจนผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ร่วมพิธี ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทยอยเข้าชม และทดลองนั่งรถไฟจำลองสัญลักษณ์ของหัวหิน รวมทั้งมีร้านค้าต่างๆ เริ่มจำหน่ายสินค้าให้นักท่องเที่ยวแล้ว



ผู้บริหารตลาดน้ำหัวหินสามพันนามกล่าวว่า ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม มีพื้นที่กว่า 100 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินประมาณ 15 กิโลเมตร โดยขณะนี้ ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศของตลาดให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยไม่มีค่าเข้าชม พร้อมมีโปรโมชั่นสำหรับกิจกรรมภายในตลาด ตั้งเป้าหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและดึงดูดนัก

ท่องเที่ยวให้กลับมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อีกครั้ง หวังกลับมาเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของหัวหินเหมือนเดิมที่เคยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก ก่อนปิดชั่วคราวเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการและผลกระทบจากพืชรโควิด-19

"การเปิดครั้งใหม่ ตั้งเป้าให้เป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่น นำเสนอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นหัวหิน ปัจจุบันร้านค้า 180 ร้านถูกจองเต็มแล้ว และอยู่ระหว่างการนำสินค้ามาจัดแสดงและตกแต่งเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว ตลาดน้ำจะนำเสนออาหาร สินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของหัวหิน รวมถึงตกแต่งสไตล์บาโรกผสมผสานความเป็นไทย มีโซนอาหาร ร้านอาหารท้องถิ่นและเมนูขึ้นชื่อ มีกิจกรรมเดิน การนั่งเรือ การแสดงพื้นเมือง และไฮคริมูรูปตลาดน้ำหัวหิน คาดว่าจะกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของหัวหิน

นอกจากนี้ ตลาดยังมีแผนจัดกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานลอยกระทง เพื่อเพิ่มเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของหัวหินด้วย" ผู้บริหารตลาดกล่าว

พิมพ์ **อยู่รุ่ง**